

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
รอบที่ ๑ Portfolio ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
สถานที่สัมภาษณ์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)

เขตสุขภาพที่ ๓

จังหวัดนครสวรรค์	จำนวน	๓๘	คน
จังหวัดพิจิตร	จำนวน	๒๒	คน
จังหวัดกำแพงเพชร	จำนวน	๔๑	คน



(นางสาวปริทธรณ์ วันจันทร์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ด้านการสอน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565

ลำดับ	เขตสุขภาพ	โครงการ	หลักสูตร	สาขาวิชา	ชื่อ	นามสกุล	ชื่อโรงเรียน	จังหวัดโรงเรียน	จังหวัดภูมิลำเนา
1	เขตสุขภาพ 3	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	นุติมา	เพ็ญแจ้ง	NULL	NULL	นครสวรรค์
2	เขตสุขภาพ 3	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	พรนิภา	เยี่ยมพรม	NULL	NULL	นครสวรรค์
3	เขตสุขภาพ 3	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	พิมพ์พิศา	สุขหอม	NULL	NULL	นครสวรรค์
4	เขตสุขภาพ 3	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ภัทรจารีน	นุลอินทร์	NULL	NULL	นครสวรรค์
5	เขตสุขภาพ 3	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	มนต์นภา	สาสินนท์	NULL	NULL	นครสวรรค์
6	เขตสุขภาพ 3	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	วรัญชลี	จิวแก้ว	NULL	NULL	นครสวรรค์
7	เขตสุขภาพ 3	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	สุจิตราภา	มนจนวน	NULL	NULL	นครสวรรค์
8	เขตสุขภาพ 3	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	กาญจนาภัทร	ไกรนิลย์	เก้าเสียววิทยา	นครสวรรค์	นครสวรรค์
9	เขตสุขภาพ 3	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	เกวลิน	ทรงครุฑ	ตะคร้อพิทยา	นครสวรรค์	นครสวรรค์
10	เขตสุขภาพ 3	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ชมพูนุพร	สอนญ	พญะพิทยาคม	นครสวรรค์	นครสวรรค์
11	เขตสุขภาพ 3	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	เขมมิگانต์	ภูพันธ์	ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร	นครสวรรค์	นครสวรรค์
12	เขตสุขภาพ 3	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	จฑาทิพย์	โคชนารา	วังข่อยพิทยา	นครสวรรค์	นครสวรรค์
13	เขตสุขภาพ 3	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ชุตติกาญจน์	อินทรีน	ลาดยาววิทยาคม	นครสวรรค์	นครสวรรค์
14	เขตสุขภาพ 3	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ณภัสสร	พาชื่นใจ	พญะพิทยาคม	นครสวรรค์	นครสวรรค์
15	เขตสุขภาพ 3	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ณัฐธินิษา	คุ้มจันทร์	ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์	นครสวรรค์	นครสวรรค์

(นางสาวปริทรรศน์ วันจันทร์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ด้านการสอน

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 1

Handwritten signature/initials

